

Số: /TB-LMHTX

Cao Bằng, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư số 71/2024/TT-BTC
ngày 07/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Kính gửi: Các HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Công văn số 3465/STC-CSDN ngày 22/10/2024 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư số 71/2024/TT-BTC ngày 07/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 07/10/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 7/10/2024, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2025. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Thông tư số 71/2024/TT-BTC hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã); không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hợp tác xã đối với ngân sách Nhà nước.

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán được phản ánh trên cơ sở các giao dịch kinh tế phát sinh và đã hoàn thành. Hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan khi thực hiện các giao dịch kinh tế.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư này áp dụng đối với các hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tài khoản kế toán

Các hợp tác xã áp dụng quy định về tài khoản kế toán quy định tại Điều 3 Thông tư số 71/2024/TT-BTC để phục vụ việc ghi sổ kế toán (hệ thống tài khoản kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

Hợp tác xã được bổ sung các tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục 1) để hạch toán chi tiết phù hợp với yêu cầu quản lý của hợp tác xã.

Trường hợp cần bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục 1) thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán để đảm bảo thống nhất trong sử dụng tài khoản và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp thông tin báo cáo tài chính.

2. Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán áp dụng cho các hợp tác xã thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định tại Điều 4 Thông tư số 71/2024/TT-BTC.

Hợp tác xã được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại Luật Kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản, nguồn vốn,... của hợp tác xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Trường hợp hợp tác xã không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng đơn vị mình thì hợp tác xã áp dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và phương pháp lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Sổ kế toán

Các nội dung liên quan đến sổ kế toán Hợp tác xã thực hiện theo quy định về sổ kế toán tại Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến sổ kế toán và các quy định trong Thông tư số 71/2024/TT-BTC.

Hợp tác xã được chủ động tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán của riêng mình cho phù hợp với đặc điểm, hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát và dễ đối chiếu (Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán thì hợp tác xã áp dụng biểu mẫu sổ kế toán, phương pháp ghi sổ kế toán và hình thức sổ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

4. Báo cáo tài chính

Các nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến Báo cáo tài chính và các quy định trong Thông tư số 71/2024/TT-BTC.

Hệ thống Báo cáo tài chính, biểu mẫu Báo cáo tài chính, nội dung và phương pháp lập, trình bày Báo cáo tài chính và các nội dung khác liên quan đến Báo cáo tài chính hợp tác xã thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

IV. QUY ĐỊNH CHUYÊN TIẾP

Việc thực hiện các quy định chuyển tiếp đề nghị các hợp tác xã nghiên cứu, áp dụng tuân thủ, đầy đủ và chính xác theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 71/2024/TT-BTC.

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 71/2024/TT-BTC của Liên minh hợp tác xã tỉnh gửi các hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.



Tải thông tư bằng cách quét mã QR tại đây hoặc truy cập trang thông tin điện tử Liên minh hợp tác xã tỉnh Cao Bằng.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực LMHTX;
- Các phòng LMHTX;
- Trang thông tin điện tử LMHTX;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX
CHỦ TỊCH**

Hoàng Diệu Quang